



ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย และข้อปฏิบัติในการสอบเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่ายซึ่งสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๖ ไปแล้ว นั้น

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ดังมีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตามวัน เวลา และสถานที่ ในตารางสอบ ดังนี้

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และวิธีการประเมิน	วัน เวลา และสถานที่ประเมิน	ผู้มีสิทธิเข้าทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งตามประกาศบัญชีแนบท้ายเลขประจำตัวสอบ
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย	วันอังคาร ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่	ผู้มีสิทธิเข้าสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย ตามประกาศบัญชีแนบท้าย

**หลักฐานที่ต้องยื่นในวันเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)**

- (๑) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต พร้อมลงลายมือชื่อ ในใบสมัครให้ครบถ้วน
- (๒) สำเนา ปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครของตำแหน่งที่สมัครสอบโดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ

ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาหรือได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปีรับสมัครสอบคือวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ก็ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตรซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปีรับสมัครมายื่นแทน

(๓) แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงต่อเจ้าหน้าที่

(๔) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (ในกรณีชื่อ - ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้านขวาของสำเนาเอกสารทุกหน้า

**หมายเหตุ** ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีเมื่อจะได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการจะต้องนำไปรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓ มายื่นด้วย

### ข้อปฏิบัติในการสอบเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

เพื่อให้การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เข้าสอบทุกท่าน รวมทั้งคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม กรมพัฒนาที่ดินจึงกำหนดข้อปฏิบัติในการสอบ ดังนี้

๑. ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ในสถานที่จัดสอบ หากไม่สวมหน้ากากอนามัยจะไม่อนุญาตให้เข้าอาคารที่ใช้จัดสอบหรือห้องสอบเด็ดขาด

๒. ผู้เข้าสอบต้องคำนึงถึงสุขภาพของตนเองและผู้อื่นตลอดเวลาในขณะที่อยู่ในสถานที่จัดสอบ โดยการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จากบุคคลอื่น ๆ อย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร

๓. ผู้เข้าสอบควรหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ตามจุดบริการต่าง ๆ ที่จัดเตรียมไว้ให้ หรือล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อย ๆ

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบนี้ หรือข้อปฏิบัติในการสอบเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบและคณะกรรมการดำเนินการสอบจะพิจารณาสั่งการให้คะแนนในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ครั้งนี้

หากผู้ใดไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งนี้ หรือปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ

ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตามประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ ฉบับนี้ ก็จะไม่สิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งที่สอบได้

อนึ่ง กรณีที่ตรวจพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ หรือคุณสมบัติการสมัครสอบไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น และจะไม่สิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ หรือเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น

**ผู้ที่ไม่นำหลักฐานมาในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) หรือนำมาไม่ครบ เจ้าหน้าที่อาจพิจารณาไม่ให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)**

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายถาวร มีชัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖

เอกสารแนบท้ายประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖

ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย ครั้งที่ ๒

เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๖๖๐๖๑๑๐๐๑	ว่าที่ร้อยตรี วรุฒ ใจมิภักดิ์	
๖๖๐๖๑๑๐๐๕	นายจักรพงศ์ นามวงศ์	
๖๖๐๖๑๑๐๐๘	นางสาวณัฐมล มะวงศ์ไวย	
๖๖๐๖๑๑๐๑๔	นางสาวปทุมพร ไชยชนะนาญ	
๖๖๐๖๑๑๐๑๙	นายคุณากร โปธาคำ	

